

ประวัติ กติกา ข้อมูล คำแนะนำ และเคล็ดลับของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

คำนำ

เมื่อถามประชาชนไทยว่าเขาเคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยบ้างหรือไม่ คุณจะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่จะตอบว่าเขาซื้อ อันที่จริง

คงจะเป็นการยากที่จะพบคนไทยที่ไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

ข้อเท็จจริงนี้อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ถ้าถามว่าคนไทยตัดสินใจอย่างไรว่าจะซื้อเลขไหนและสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่เด่น ๆ คืออะไร

ข้อเท็จจริงคือคนไทยทำได้แทบทุกอย่าง เพื่อให้ได้เลขในสลากที่จะถูกรางวัล

นักเสี่ยงโชคทั่วโลกจะภาวนาเพื่อขอต่อพระเจ้าที่เขานับถือขอให้ถูกรางวัลและเกิดแรงคลใจ หรือขอให้ได้รับโอกาสสุดท้ายที่จะได้โชคที่ใหญ่ ๆ คนไทยบางคนไปหาหมอดูเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง บ้างก็ดูป้ายทะเบียนรถ หรือที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของคนเด่นคนดัง



พวกเราทุกคนจะใช้สัญชาตญาณหยิบสลากที่มีเลขที่จะถูกรางวัลในขณะที่ซื้อสลากนั้น หลาย ๆ ครั้ง สิ่งที่เป็นปรากฏ คือ สลากที่เราซื้อไม่ถูกรางวัล

ข้ออ้างคือโชคไม่ดีหรืออัปโชค ในขณะที่ซื้อสลากสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการทำนายเลขที่จะถูกรางวัล นอกจากการทำนายแล้วยังจะต้องใช้เคล็ดลับและกลยุทธ์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสถูกรางวัลให้มากที่สุด ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยสลากที่ถูกรางวัลไม่กี่ใบ บทความนี้มีจุดประสงค์

ที่จะช่วยให้คุณหา กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้เลขที่จะถูกรางวัล

ประวัติของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลังไปยาวนานมากในสมัยโบราณ

สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ครั้งแรกที่มีการจับสลาก คือ ในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจับสลากถูกจัดให้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี 2460 เพื่อหาเงินทุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ต่อมา ได้มีการใช้สลากเป็นแหล่งหาทุนสนับสนุนและเป็นค่าใช้จ่ายในงานของสภาอากาศไทยในปี 2475

มีการจับสลากเพื่อหารายได้ให้แก่รัฐบาลอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในปี 2477 เพื่อหาทุนช่วยแก้การขาดดุลงบรายได้ของรัฐบาลเนื่องจากการยกเลิกภาษีผู้ถูกเกณฑ์ทหารที่เคยเก็บจากชายไทยที่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์ทหารภาคบังคับ การจับสลากจัดขึ้นโดยกรมสรรพากร ในปีเดียวกันได้มีการจัดให้มีการจับสลากในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดนั้น ๆ

ในปี 2482 ได้มีการโอนย้ายงานควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้แก่กระทรวงการคลัง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นคณะแรกโดยกระทรวงการคลังในวันที่ 5 เมษายน 2482 ซึ่งในปัจจุบันวันที่ดังกล่าวถือเป็นวันก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปัจจุบัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลาก 14 ล้านใบในแต่ละครั้ง ในการออกสลากครั้งเดียวกันนั้น สำนักงานฯยังได้ออกสลากสองล้านใบเพื่อส่งเสริมกีฬาและอีกเจ็ดล้านใบสำหรับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในการออกสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังใช้แทนพิมพ์ขนาดใหญ่และทันสมัยซึ่งสามารถพิมพ์งานของหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลอีกด้วย

ในแต่ละปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหารายได้เข้าคลังของรัฐบาลให้มากกว่า 4,000 ล้านบาท และจัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาทให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเงินแปดล้านบาทบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ทุกปี สำนักงานฯยังออกเงินเกือบ 20 ล้านบาทต่อปีเพื่อกองทุนสวัสดิการข้าราชการพลเรือนและทหาร สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และองค์กรทหารผ่านศึก

ด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก ทำให้การซื้อสลากเป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างจริงจังมากในประเทศไทยเพราะเป็นการพนันเพียงชนิดเดียวที่มีการอนุญาตให้กระทำได้ในระดับชาติ



กติกา

กระบวนการถูกรางวัลเริ่มจากการซื้อสลาก ทุกคนพยายามใช้สัญชาตญาณในเวลาซื้อสลาก แต่โชคไม่ดี คนส่วนใหญ่ไม่สามารถถูกรางวัล เพราะการจับสลากหนึ่งครั้งจะมีผู้ถูกรางวัลเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

ประการแรก เราต้องพิจารณาว่าสลากของไทยมีลักษณะเช่นไร

ตามที่เห็น มีเพียงสลากชนิดเดียวที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเวลานาน สลากจัดทำโดยใช้กระดาษ ขณะที่ในประเทศอื่น ๆ การจัดทำสลากได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยคุณจะซื้อสลากจากตัวแทนที่รับสลากเหล่านี้จากผู้ขายปลีก จะเห็นได้ว่าถูกบังคับให้ต้องซื้อสลากที่มีตัวเลขพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการซื้อสลากที่มีเลขที่ต้องการ คุณจะต้องหาคนที่ขายสลากที่มีตัวเลขที่คุณต้องการ

โครงการในอนาคตของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะมีแผนให้บริการแก่ผู้ซื้อสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมองเห็นการซื้อสลากและการจ่ายเงินรางวัลจากเครื่องรับเงินอัตโนมัติ ของธนาคารพาณิชย์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ

ตามปกติ จะมีการออกรางวัลสลากเดือนละสองครั้ง คือวันที่ 1 และวันที่ 16 สลากทุกใบมีราคา 40+40 บาท โดยซื้อเป็นคู่ ราคานี้เป็นราคาที่เป็นทางการ ส่วนบนและส่วนล่างมีเลขเหมือนกัน จะเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อหนึ่งส่วนเพราะจะขายสลากเป็นคู่ ดังนั้น คุณต้องจ่าย 80 บาทสำหรับสลากทุกใบบวกกับค่าธรรมเนียมตัวแทน (ระหว่าง 20 ถึง 40 บาท) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณถูกรางวัล ราคาของคุณก็จะเป็นสองเท่า สลากทุกใบมีเลขรวม 6 หลัก

ระหว่างการจับสลาก ทุกครั้งจะมีเลขจำนวนมากถูกจับขึ้นมา เพราะต้องจับเลขขึ้นมาทั้งหมดตามจำนวนของรางวัลที่ระบุไว้ ต่อไปนี้ ลองดูจำนวนเงินรางวัลของสลากดังนี้:



รางวัลที่ 1	(1 รางวัล)	รางวัลละ	2 ล้านบาท
รางวัลที่ 2	(5 รางวัล)	รางวัลละ	100,000 บาท
รางวัลที่ 3	(10 รางวัล)	รางวัลละ	40,000 บาท
รางวัลที่ 4	(50 รางวัล)	รางวัลละ	20,000 บาท
รางวัลที่ 5	(100 รางวัล)	รางวัลละ	10,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว	(4 รางวัล)	รางวัลละ	2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว	(1 รางวัล)	รางวัลละ	1,000 บาท
รางวัลโบนัสข้างเคียง	(2 รางวัล)	รางวัลละ	50,000 บาท

รางวัล โบนัสข้างเคียงจะเป็นของคนที่มีเลข 5 หลักแรกถูกต้องแต่เลขหลักสุดท้ายคิดหนึ่งตัวเลข บนหรือล่าง (เช่น ถ้าสลากรางวัลที่หนึ่งมีตัวเลขหลักสุดท้ายคือ “5” คุณจะ ได้รับรางวัล โบนัส ถ้าเลขหลักสุดท้ายของคุณคือ “4” หรือ “6”)

คำแนะนำและเคล็ดลับ

แม้ว่าข้อเท็จจริงคือการถูกรางวัลสลากเป็นเพียงเกมแห่งโชค แต่มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่อาจช่วยให้คุณถูกรางวัลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

คำแนะนำที่มีเหตุผลมีประโยชน์มากในการรับโอกาสสูงสุดจากสลาก แนใจว่าทุกคนจะกังวลเกี่ยวกับเงินที่ลงทุนไปในการซื้อสลาก

คำแนะนำจะช่วยให้คุณดำเนินการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในขณะที่เลือกเลขของสลาก ตามปกติ คนเรามักจะเดาเลขหรือพยายามซื้อเลขที่นำโชคและติดตามเลขเป็นระยะเวลานาน การตัดสินใจนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ค่อนข้างแน่นอน เลขที่มีการวิจัยอย่างดีอาจทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน แต่เลขสลากที่ซื้อโดยวิธีการเดาอาจทำให้คุณสูญเสียเงินไป

มีคำแนะนำที่ชาญฉลาดหลายประการ เช่น

- ประการแรก คุณต้องคิดการเล่นสลากระยะเวลายาวนาน ส่วนใหญ่คนจะเลิกเล่นเกมหลังจากแพ้ซ้ำ ๆ กันไม่กี่ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดโอกาสการถูกรางวัลใด ๆ ในชีวิต ถ้าคุณคิดการซื้อสลากของไทย คุณก็มีโอกาสจะซื้อจนกว่าจะถูกรางวัลเล็ก ๆ หรือรางวัลแจ็กพ็อต ความลับนี้ซ่อนอยู่ในการเลี้ยงโชคอย่างสม่ำเสมอและคงอยู่เป็นระยะเวลานาน

- จงฉลาดเลือกเลขสลาก – ตามปกติ คนส่วนใหญ่พยายามเลือกเลขที่โช้อายุ วันที่ที่เกี่ยวกับการเกิด การสมรส เลขสัญลักษณ์ เช่นเลข 7 และอื่น ๆ บ่อยครั้งเราทำนายเลขแห่งโชคในลักษณะต่าง ๆ แต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีนัก โดยการทำนายเช่นนี้ คุณจะจำกัดความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลจากสลาก เพราะเรื่องนี้จะผูกพันคุณให้อยู่ภายในระยะของเลขบางตัวเป็นเฉพาะจาก 1 ถึง 31 ปีหรืออย่างหนึ่งคือ คุณจะหยิบเลขเกือบจะเป็นเลขเดียวกันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า จงอย่าทำเช่นนั้น คุณเลือกเลขสลากอย่างมีเหตุผลดีกว่า เลขสลากที่มีเหตุผลอาจจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับรางวัล
- สำหรับคนที่พอมีเงินซื้อ จะเป็นความคิดที่ดี แต่ว่าแพง ที่จะซื้อสลาก 100 ใบในชุดที่สุ่มเลือกขึ้นมา
- ขอให้มั่นใจและมีความอดทน – การมีความมั่นใจเป็นคุณสมบัติความสำเร็จเสมอ คุณไม่ควรจะหมดหวัง แต่พยายามครั้งแล้วครั้งเล่า สลากของไทยเล่นง่ายและมีการจับสลากบ่อย ๆ แล้วคุณไม่ควรเลิกเล่นหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ถ้าคุณซื้อสลากไปเรื่อย ๆ คุณอาจจะถูกรางวัลอื่น ๆ หรือแจ็คพ็อต มีตัวอย่างจำนวนมากในการถูกรางวัลแจ็คพ็อตในสลากไทย
- คำแนะนำที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ คนเล่นสลากไทยควรจำไว้รายการสลากที่ไม่ถูกรางวัลในอดีต เลขดังกล่าวในระยะเวลาไม่นานจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะออก

อันที่จริง มีวิธีการอื่น ๆ ที่มีราคาไม่แพงในการเลือกเลขสลาก ตามที่กล่าวไว้ กลยุทธ์ในการเลือกสลากไทยมีบทบาทสำคัญมาก ผู้ถูกรางวัลเป็นประจำจะทำการวิจัยบ่อยมากเพื่อจะเลือกตัวเลขที่มีโอกาสสูงสุด



ตามปกติ ผู้เชี่ยวชาญจะซื้อชุดสลากประกอบด้วยตัวเลขที่มีโอกาสสูงในการถูกรางวัลแต่ละจะมีราคาแพงกว่าแน่นอน วิธีที่ชาญฉลาดมากที่สุดและมีเหตุผลมากที่สุดจะคำนวณเลขรางวัลโดยใช้หลักสถิติ จะเป็นการดีกว่าถ้ากระทำโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ

ใน Google ค้นคืนพบว่า “Thai Lottery Lucky Numbers Generator” เป็นโปรแกรมคำนวณเลขรางวัลโดยใช้หลักสถิติ โปรแกรมเดียวในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้พิจารณาข้อเสนอนะที่ระบุข้างต้นและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ นี่เป็นโปรแกรมที่ไว้ใจได้สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ออกแบบให้สร้างเลขสลากอัตโนมัติโดยถือตามเลขรางวัลในอดีต ข้อมูลทางสถิติ สูตรการคิดจำนวนร้อยละ และ/หรือ ออกตัวเลขโดยการสุ่ม

ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ชนิดนี้ คุณสามารถประหยัดเวลาอย่างมากและเพิ่มโอกาสที่คุณจะถูกรางวัล โดยการซื้อเลขรวมในทางสถิติที่สร้างขึ้นสำหรับวันที่ที่คุณได้เลือกไว้ นอกจากนี้ คุณสามารถยกเว้นตัวเลขที่ไม่ชอบได้ 4 ตัวเลข และยังสามารถเลือกจำนวนเปอร์เซ็นต์ระหว่างการคำนวณทางสถิติและความมีโชคล้วน ๆ

สลากปลอม

ในที่สุด ลองมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสังเกตสลากปลอม ที่คนขายขายให้แก่คนใดคนหนึ่ง โชคไม่ดีมีคนที่จะพยายามขายสลากไทยของปลอมให้แก่คนที่ไม่ระวัง คนไทยส่วนใหญ่สามารถรู้ได้ว่าสลากของปลอมเป็นอย่างไร หากไม่มีลายน้ำก็เป็นของปลอมแต่ชาวต่างชาติอาจถูกหลอกได้ง่าย ๆ ณ ที่นี้ มีกติกาเพื่อช่วยไม่ให้ใครโดนหลอกง่าย ๆ

สลากปลอมมีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้

- สีแตกต่างจากต้นฉบับ
- กระดาษแตกต่างกัน
- ไม่มีลายน้ำ

โดยการมองหาสลาก กรุณาทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

- ดูที่สลากของจริงเพื่อที่คุณจะสามารถเปรียบเทียบได้
- อย่าซื้อสลากจากคนแปลกหน้าที่มีลักษณะไม่เหมือนคนขายสลากเป็นประจำ
- จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะซื้อสลากจากคนขายที่คนไทยซื้อ
- ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสลากเป็นของแท้หรือของปลอม ง่าย ๆ คือเลี้ยงหรือไปที่อื่น



- อย่าจ่ายเกิน 120 บาท สำหรับสลาก (100 บาทเป็นราคาปกติของคนขาย) จะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดว่าจะเป็นต้องจ่ายเฉพาะแต่ราคาจริงของสลาก (80 บาท) เพราะคนขายต้องทำกำไร เนื่องจากเขาไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

บุคคลใด ๆ ทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและถูกรางวัลในประเทศไทย ปัจจุบันจะไม่สามารถรับเงินรางวัลผ่านธนาคารใด ๆ

ในวันที่จับรางวัลแต่ละครั้ง ประมาณ 17.00 น. คุณสามารถตรวจรางวัลสลากโดยตรงที่ **เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล** หรือโดยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ที่ระบุข้างต้นซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างอัตโนมัติ วันที่จับสลาก คือวันที่ 1 และวันที่ 16 ของแต่ละเดือน ถ้าเป็นวันหยุด ก็จะเลือกวันที่ถัดจากวันนั้นหนึ่งวัน กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกสลาก **ที่นี่**

ถ้าคุณถูกรางวัล คุณจะต้องไปยังสำนักงานหนึ่งในสามแห่งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตั้งอยู่ที่กรุงเตชังนี้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถนนราชดำเนิน โทร. 0-2281-16111
ตอ 108, 123

สำนักงานสาขา 1
อาคาร โกลด์มาร์เก็ต ชั้น 3 ลาดยาว จตุจักร
โทร. 0-2158-0078

สำนักงานสาขา 2
อาคาร กสท. ชั้น 21 ถนนเจริญกรุง

เวลาทำการ:

จันทร์ – ศุกร์ (ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาทำการ 07.30 น. – 15.00 น.

(เปิดทำการในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน)



อย่าลืมนำหนังสือเดินทางของคุณมาด้วย คุณจะได้รับเช็คหนึ่งใบ คุณต้องขอรับรางวัลของคุณภายในเวลาสองปี นับจากวันที่จับรางวัลและชำระภาษี 0.5%

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: หัวหน้าแผนกจ่ายเงิน โทร. 0-2282-5017 หรือ

- หัวหน้าสำนักงานสาขา 1: โทร. 0-2629-3619 หรือ
- หัวหน้าสำนักงานสาขา 2: โทร. 0-2629-3618

อย่างไรก็ตาม ถ้าการจ่ายเงินรางวัลน้อยกว่า 20,000 บาท คุณสามารถไปรับเงินจากตัวแทนในท้องถิ่น คุณจะได้รับเงินสด ซึ่งคุณจะต้องชำระภาษี เพื่อให้คุณได้รับเงิน ตัวแทนจะคิดค่าธรรมเนียมจากคุณ 2-5 บาทสำหรับทุก ๆ 100 บาท โปรดอ่านเพิ่มเติม เรื่องการรับรางวัลสลาก **ที่นี่**

หน้าเว็บของซอฟต์แวร์ดังกล่าว **ที่นี่**

ฉันหวังว่า ทุกคนที่มาประเทศไทยจะลองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย โอกาสถูกรางวัลสูงกว่าการซื้อสลากในยุโรปและอเมริกา แม้ว่าเงินรางวัลจะน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม โปรดระวังตัวแทนที่พยายามใช้กลอุบายกับคุณและระวังการโจรกรรมทุกประเภท

ฉันหวังว่าคุณคงจะสนุกและโชคดี